



www.swu.ac.th



ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
0-2649-5000 / 0-2259-7166

ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์

SWU WEEKLY



“วันครู” 16 มกราคม 2554
ศร. กวายเป็นราชสมบัตินาม “พระพุทธรูปเป็นครูของแผ่นดิน” แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม EDUCATION IS GROWTH

วันพุธที่ 19 มกราคม 2554

ฉบับที่ 179

ทางหลวงชนบทจับมือกับ มศว พัฒนางานวิชาการถนนและสะพาน

กรมทางหลวงชนบท โดยนายวิชาญ คุณากุลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ในการร่วมมือพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการพัฒนาระบบทางถนน ร่วมด้วยสักขีพยานจาก 2 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม 3 กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

นายวิชาญ คุณากุลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ทางหลวงชนบท ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ **อ่านต่อหน้า 2**



นักเต้นท่าไฟ มศว ประเดิมทองแรก ตีก จามจรีเกมส์



“จิริทปต์-ปณณภา” 2 นักเต้นท่าไฟจาก มศว โชว์ลีลาเด็ดประเดิมคว้าเหรียญทองแรก ในศึกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “จามจรีเกมส์” ขณะที่สองพี่น้องตระกูล หิรัญสินสุนทรเพื่อร่วมสถาบันผลงานเฉียบเก็บไป 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 “จามจรีเกมส์” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้ว่าการ

แข่งขันจะยังไม่เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีการชิงชัยเหรียญทองแล้วจากลีลาต ที่ชิง 4 เหรียญทอง เริ่มจากประเภทละตินอเมริกัน คลาสดี ปรากฏว่า จิริทปต์ ปันธิ กับ ปณณภา บุญประคอง สองนักเต้นท่าไฟจาก มศว คว้าเหรียญทองเหรียญแรกในการแข่งขันครั้งนี้ได้สำเร็จ, เหรียญเงิน สุวิวัฒน์ หิรัญสินสุนทร กับ **อ่านต่อหน้า 3**

สถาบันวิจัยฯ มศว ลงนามความร่วมมือวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ชูชม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุวัฒนธรรมศาสตร์ มศว และ ดร.สุภาพร ณะชานันท์ ประธานโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านรายการวิทยุให้การต้อนรับคณะของ ดร.ปาริชาติ นิติมานพ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และรองศาสตราจารย์ดวงพร คำคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง



มหาวิทยาลัย โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษาผู้บริหารทั้ง 3 สถาบัน ร่วมกันบันทึกการสำหรับออกอากาศในครั้งแรกของสำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา มศว



มศว เจ้าภาพร่วมสมาคมเคมีฯ จัดประชุมวิชาการ PACCON 2011 : 4พณฯ อ่าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2011 (PACCON 2011) จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยมี รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิเศษ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว, ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มศว เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น

ทางหลวงชนบทจับมือกับ มศว พัฒนางานวิชาการถนนและสะพาน

พัฒนางานด้านวิศวกรรมรองรับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างถนนและสะพาน ทั้งนี้ ข้อตกลงได้รับความเห็นชอบร่วมกันจะมีผลให้ศึกษาโดยกำหนดระยะเวลา 4 ปี “กรมเล็งเห็นว่าการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเป็นภารกิจด้านหนึ่งของกรมในการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ กรมทางหลวงชนบทและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้ตกลงที่จะร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ทั้งในด้านการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อยกระดับความรู้เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมและเพิ่มศักยภาพงานวิชาการของอาจารย์ใน มศว. รวมถึงร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ให้บริการแก่ประชาชนในการให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม

ตลอดจนร่วมกันเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่อไป มศว จะศึกษาแนวทางทางทฤษฎีกรมทางหลวงชนบทจะเป็นผู้ปฏิบัติ ซึ่งเราจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางตำราและภาคปฏิบัติ เนื่องจากสภาพของถนนและการก่อสร้างในแต่ละพื้นที่เปลี่ยนแปลงมีการขยายที่ อยู่อาศัยออกมาจำนวนมาก ดังนั้นการก่อสร้างถนนจะต้องศึกษาทางไหลของน้ำเพื่อหลีกเลี่ยง และให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของ “ทั้งนี้ ทช.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแสดงความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิศวกรรม รองรับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมด้วย การดำเนินการเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ทั้งในด้านการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อยกระดับความรู้เพิ่มขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมและเพิ่มศักยภาพงานวิชาการของอาจารย์ใน มศว รวมถึงร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ให้บริการแก่ประชาชนในการให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม ด้วย” นายวิชาญ กล่าว

ด้านศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว กล่าวว่า “มศว วันนี้ 62 ปีแล้วเรามีรากฐานทางการศึกษา แต่ก็ได้ขยายบทบาทไปในหลายด้านหลายสาขาวิชา คือด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งผมเชื่อว่าเรามีประสบการณ์ มีการบูรณาการศาสตร์ มีการระดมความคิด สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ มีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเป็นแนวรุกเข้าไปสู่ชนบทไปไม่ได้เพื่อสอนแต่เราแปลงแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ภาคการปฏิบัติ ทุกวันนี้เราได้คนจากท้องถิ่นมาเรียนในกรุงเทพแต่กลับไม่ค่อยมีกลับไปพัฒนาท้องถิ่น จนเรามีการขยายไปที่สูงสุด แม่สอด มีครูตอยเป็นครูจาก มศว ทั้งหมดจากโครงการครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และนิสิตก็ได้รับทุนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาถึง 10 ปีแล้ว ผมอยากจะบอกว่าโจทย์ในชนบทนั้น มีมากมาย เราจะเอาเรื่องที่มีศักยภาพ ความเข้มแข็งของทางหลวงชนบทมารวมกับประสบการณ์ของนักวิศวกรรมศาสตร์ และการตัดสินใจของ มศว เพื่อฝากครูอาจารย์ นิสิต มาสะท้อนการพัฒนาประเทศชาติ ผมอยู่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มาร่วม 42-43 ปีก็ได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่ใหญ่โต แต่ก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มี

น้ำใจและ ติดดิน และ ชนบท” การลงนามบันทึกข้อตกลงที่ร่วมกันครั้งนี้ สนับสนุนส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมถึง การร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ทั้งในด้านการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อยกระดับความรู้เพิ่มขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรม และเพิ่มศักยภาพงานวิชาการ รวมถึงร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ที่ให้บริการแก่ประชาชนในการให้ความรู้ด้านวิศวกรรมตลอดจนร่วมกันเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงได้รับความเห็นชอบร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย จะมีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่กรมทางหลวงชนบท และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการลงนามร่วมกัน โดยมีกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อแสดงความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิศวกรรมรองรับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม

16 มกราคม “วันครู” ความเป็นคนและความเป็นครู

วันครูทุกปีมักมีข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันครู ดูอย่างปีนี้มีข้อเรียกร้องของบรรดาครูครูว่า ควรยกเลิกการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ซึ่งจะต้องออกประจำทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 และข่าวที่นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดงานวันครูวันที่ 16 มกราคม ประจำปี 2554 โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชฉลองเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ใน พ.ศ. 2554 โดย ศธ. จะถวายพระราชสมัญญานาม “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งกองทุนครูของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาครูอาจารย์ด้วย นอกจากนี้ ยังมีข่าวที่นายรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มอบพานพุ่มครวระกัมกราบศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คุณครูของท่านนายกรัฐมนตรี

ในโอกาสที่วันที่ 16 มกราคมของทุกปีนั้นเป็น “วันครู” เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ศิษย์จะได้แสดงความกตัญญูตต่อพระคุณของครู ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้มาสู่ตนและได้ใช้ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนเหล่านั้น ไปเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบสัมมาอาชีพแตกต่างกันออกไป ในฐานะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ของเราเป็นสถาบันการอุดมศึกษาและมีรากฐานทางการศึกษามานานถึง 62 ปี ครูจาก

ทั่วประเทศที่จบจาก มศว หลายคนเป็นนักการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ และมีครู มศว อีกจำนวนไม่น้อยที่เป็นครูตอย ครูคืนถิ่น ทั้งที่จังหวัดน่านจากโครงการครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น ซึ่งนิสิตบัณฑิตคืนถิ่นเหล่านั้นได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังไม่แนบนิสิตครูที่กำลังจะเป็นความหวังใหม่ของท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วหรือที่จังหวัดตาก และสตูล จากการมีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยที่จังหวัดสระแก้วจนได้ขยายผลไปในจังหวัดต่างๆ เหล่านั้น ดูเหมือนว่าบทบาทอันเข้มแข็งของ มศว ในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตวิชาชีพครูชั้นสูงจะเข้มข้นและน่าจับตามองมากยิ่งขึ้นเมื่อคำจำกัดความของ ความเป็นคน และ ความเป็นครู ของ มศว มีความหมาย มีมิติที่ลุ่มลึกมากขึ้น

ครูหลายท่านได้ชื่อว่าเป็นครูในดวงใจ ด้วยเพราะท่านมีความเป็นครูด้วยหัวใจของความเป็นครูอย่างแท้จริง ใครที่มีพ่อแม่เป็นครูหรือมีวงศาคณาญาติเป็นครู เติบโตมาในแวดวงของครอบครัวครู จะเข้าใจถึงความสำคัญและบูชาวิชาชีพครูเพราะเห็นถึงความยากลำบาก ความเหน็ดเหนื่อยของคนที่เป็นครูที่คอยเคี่ยวเข็ญลูกศิษย์อย่างเอาจริงเอาจัง ครูที่ยืนยันเพียงค้นคว้าตำราตำราวิชาการความรู้ หาเทคนิคการสอนใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้เด็ก ๆ ครูที่แม้แต่บางครั้งจะต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ของเด็กที่คอยสอดส่องดูแล รับรู้สารทุกข์สุกดิบของเด็ก คอยหยิบยื่นข้าวของเงินทองเพื่อช่วยเหลือเงินจุนตามกำลัง

ให้เด็กบางคนที่ยากจน ขัดสน ครอบครัวยากจน ครอบครัวยากจน ครูคืนถิ่น ครูตอย จะครูที่ไหน ๆ หรือครูที่ไม่ได้ร่ำเรียนมาทางสายวิชาชีพครู แต่มีความเชี่ยวชาญในสายงานการวิชาชีพหรือความรู้เฉพาะด้าน จนได้รับการยกย่องเรียกว่าครู ก็ล้วนได้ชื่อว่าเป็นครูของคน คนที่เป็นครูจึงต้องคงระลึกอยู่เสมอว่าเป็นครูคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ครูสมัยใหม่หรือครูบางคนก็อ่อนแอทั้งการกระทำและความคิด อ่อนแอทั้งวิชาการ อ่อนแอทั้งพฤติกรรมกาลเทศะ พลอยทำให้อาชีพครูมัวหมอง ไม่ศักดิ์สิทธิ์ ขาดสำนึกของความเป็นครูโดยสิ้นเชิง ครูเช่นนี้ควรเปลี่ยนอาชีพเพราะไม่ได้กระทำตนให้เป็นแบบอย่างของความเป็นครู คำว่า “ครูในดวงใจ” จึงไม่อาจใช้เรียกยกย่องครูพรคนนั้นได้

เชื่อว่า ในอดีตและปัจจุบัน ครู มศว หลายท่านเป็นแบบฉบับที่ดีของความเป็นครูในทุกสาขาวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นครูหมอ ครูศิลปะ ครูช่าง แต่ที่น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างของคนรุ่นครูตลอดจนถึงคนรุ่นศิษย์ว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นครูและเราสามารถเรียกครูท่านนั้นได้อย่างสนิทใจว่า “ครู” ต้องเป็นครูที่มีหัวใจของความเป็นครู ตลอดทั้งชีวิตก็ไม่อาจละทิ้งความเป็นครู แม้จะพ้นช่วงวัยแห่งการเป็นครูแล้ว แต่ก็ยังเป็นครูในดวงใจของคนรุ่นหลัง เช่น ครูอารี สุทธิพันธ์ ซึ่งก่อนหน้านั้นได้เคยนำเรื่องข่าวงาน 80 ปี ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธ์ ลงพิมพ์มาแล้ว ฉบับนี้จึงขอนำบทความของ ผศ.ทวีเกียรติ ไชยยงยศ จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที่ 8 มกราคม 2554 มาเพื่อยกย่องเชิดชูพระคุณครู แสดงกตเวทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธ์ ซึ่งในชีวิตของ ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธ์ มีแง่มุมที่น่าสนใจในความเป็นครู และอุทิศตนเพื่อวงการศิลปศึกษามากกว่า 42 ปี อาจารย์ผู้ซึ่งเป็นครู และมีความเป็นครูอย่างแท้จริง เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียน

เพาะช่างแล้ว อาจารย์อารี สุทธิพันธ์ ศึกษาศาสตร์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษา เป็นเวลา 2 ปี (2498-2499) ช่วงนี้นับว่าสำคัญสำหรับชีวิตคิดของอาจารย์ เพราะเป็นการเปิดโลกใหม่ทางความคิดเป็นครั้งแรก วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ยุคนั้นเป็นสถาบันที่ก้าวหน้าทางด้านการศึกษามากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะการผลิตครูให้กับประเทศ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี เป็นผู้นำเอาปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressivism) ของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) เข้ามาใช้ อีกทั้งผู้ที่มาเรียนวิชาชีพครูก็เป็นคนเก่งของแต่ละจังหวัด พวกเขาเหล่านั้นมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าที่ 1 หรือที่ 2 ของจังหวัด เมื่อหลักสูตรดี ครูดี ผู้เรียนดี การศึกษาจึงดี จากนั้นปี 2511 จึงได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธ์ “เป็นครูผู้ซึ่งมีความเป็นครู” ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกการเรียนการสอนศิลปศึกษาให้ทันสมัยคนแรกๆของเมืองไทย ซึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร แห่งนี้

อย่างไรก็ตาม มศว ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู เพียงแต่ได้ขยายบริบทของวิชาชีพครูอย่างสมควรจะเป็นในปัจจุบัน พร้อมๆ กับการขยายศาสตร์สาขาวิชาที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกปัจจุบันและโลกในอนาคตมากขึ้น เช่นนั้นก็เชื่อว่าจะมีบัณฑิตที่จบจาก มศว ครูที่จบจาก มศว กระจายตัวสร้างความเจริญแก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติอยู่ทั่วประเทศทั้งสังคมในเมืองและชนบทด้วยหัวใจของความเป็นคนและความเป็นครู...



“ผมกล่าวเสมอว่า งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานที่มหาวิทยาลัยต้องทำและรับผิดชอบเต็มความสามารถ ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไก เป็นเครื่องมือที่จะตรวจสอบ ประเมิน กระตุ้นการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย แต่การประกันคุณภาพการศึกษา ไม่ใช่หัวใจของมหาวิทยาลัย คือ คุณภาพและการสร้างวัฒนธรรม คุณภาพ สร้างให้ก่อเกิดขึ้นในมโนสำนึกของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคน อย่างไม่มีข้อยกเว้น”

▪ กิจ - คมวากกรม

✍ วิรุณ ตั้งเจริญ

นักเดินเท้าไฟ มศว
ประเดิมทองแรก ตึก จามจุรีเกมส์

เบญจพร หิรัญสินสุนทร จาก มศว เหยี่ยงทองแดง พระลพ ประสพบุญ กับ วาสนี ปิติ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ด้าน อ.ธงชาติ พู่เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กล่าวว่า ตอนนี้นำนักกีฬา มศว พร้อมลงแข่งขันแล้ว และทุกชนิดกีฬาก็มีลุ้นทั้งหมด เพราะ มศว มีการคัดเลือกนักกีฬาที่มีผลงานอยู่ในเกณฑ์ดี ส่งเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับกีฬา ความหวังน่าจะได้จาก กรีฑา เทควันโด เปตอง ลีลาศ ยูโด บาสเกตบอลชาย และวอลเลย์บอลชายหาด ส่วนปัญหาที่มีอยู่ในตอนนี้มีแค่อาการบาดเจ็บเล็กน้อยของนักกีฬา แต่ก็ไม่มีอะไรน่าห่วง เพราะ มศว มีศูนย์กายภาพที่คอยดูแลนักกีฬาที่มีปัญหาทางด้านอาการบาดเจ็บและเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทางร่างกายของนักกีฬา ขณะที่เป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี อยากให้นักกีฬาทุ่มเทให้การแข่งขันมากกว่าจะมุ่งคว้าเหรียญมากจนลืมสปีริตและน้ำใจนักกีฬา

สำหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 จะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน และสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. ขณะที่เจ้าภาพได้จัดการแสดงไว้ 2 ชุดหลักคือ “ชุดนำส่งคมไทยนี้สู่คุณภาพและความกลมกลืน” กับ “ชุด 84 พรรษา พระบารมีปกเกล้าชาวประชาร่วมเย็น” เน้นแนวคิดของการรวมตัวกันร่วมสร้างสรรค์พลังสามัคคีเพื่อความปรองดองของชาติและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ใช้นักแสดงประมาณ 600 คน โดยมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงของสถาบันมาร่วมวงทั้งหมด 19 คน ครั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม 117 สถาบัน ซึ่งช่วยรวมทั้งสิ้น 259 เหยี่ยงทอง จากกีฬา 25 ชนิด

▪ **นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว**

✍ ลมแก้ว

มศว หนึ่งมหาวิทยาลัยสองจังหวัด

ด้วยรากเหง้าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง (2492) และวิทยาลัยวิชาการศึกษา (2497) เป็นการก่อเกิดที่ติดดิน “การเป็นผู้ให้” จากสายวิชาชีพทางการศึกษา ครูอาจารย์ นักวิชาการ “ครูพันธุ์ใหม่” ในห้วงเวลานั้น ครูสายพันธุ์การศึกษา พัฒนาการนิยม (Progressivism) กระแสตะวันตก+พุทธธรรม+วัฒนธรรมไทย สายพันธุ์ใหม่ที่ก้าวหน้า ประชาธิปไตย เข้มแข็งทางวิชาการ และกระบวนการเรียนการสอน กัดกัด และมีความเป็นครู

รากเหง้าดังกล่าวได้ส่งผ่านมาสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” วันนี้ มหาวิทยาลัยพหุศาสตร์ หลากหลายศาสตร์ สิ้นปี 2553 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีคณะและวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิต 18 หน่วยงาน มีสถาบัน สำนัก ศูนย์ ที่เน้นการวิจัยและการบริการวิชาการ 12 หน่วยงาน รวม 30 หน่วยงาน ถ้ารวมหน่วยงานที่มีระเบียบบริหารจัดการของตนเองอีก 3 หน่วยงาน (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์กีฬา มศว) ก็เท่ากับเรามีหน่วยงานหลัก 33 หน่วยงาน อาจกล่าวได้ว่า 6-7 ปีที่ผ่านมา มศว ขยายตัวและเปลี่ยนแปลงไปมาก “จุดเปลี่ยนมศว”

ความพยายามในการก่อเกิด “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” เป็นยุทธศาสตร์ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนอีกมิติหนึ่ง อีกกระบวนการหนึ่ง รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ (รองศาสตราจารย์ อำนวย เย็นสบาย) กล่าวเสมอว่า “การทำตามกระแสเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นใครก็ทำได้ แต่การสร้างกระบวนการที่คนใหม่ การสร้างอัตลักษณ์ใหม่...ท้าทายมาก” แล้ววิทยาลัยโพธิวิชชาลัยอีกกระบวนการหนึ่ง อีกอัตลักษณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นจริง ๆ

พร้อมกันนั้น ปรัชญาและปณิธานของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยก็มุ่งไปสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคปฏิบัติ การสร้างอุดมการณ์เพื่อการดูแลป่าต้นน้ำ แหล่งน้ำสิ่งแวดล้อม เกษตรอินทรีย์ สัมมาชีพ การแก้ปัญหาความยากจน วัฒนธรรมชุมชน และบัณฑิตคืนถิ่น

นับด้วย 4-5 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทำเรื่องนี้ไปมากแล้ว วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแก้ว ตาก สตูล โรงเรียนชุมชนการเรียนรู้สมเด็จพระย่า แม่แจ่ม


จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการลงพื้นที่ การศึกษาค้นคว้า การเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งที่จังหวัดน่านและจังหวัดอุดรธานี ซึ่งความพยายามที่จังหวัดอุดรธานีอาจต้องชลอลง ด้วยทางจังหวัดอุดรธานีมีปัญหาเรื่องที่ดิน ที่สูญหายไปนับด้วยร้อยไร่ เป็นสนิมแต่เนื้อในดินที่ไม่เกี่ยวข้องกับ มศว ก็เสียต้ายโอกาสมาก ส่วนจังหวัดน่านหลังจากร่วมมือกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (2553) ก็เชื่อมั่นว่าวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยจะต้องขยายบทบาทที่จังหวัดน่านและทำงานหนักต่อไป

เรื่องหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดของรัฐบาล (2553) เป็นแนวคิดที่ออกมาจากคุณหมอประเวศ วะสี ซึ่งท่านเป็น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มายาวนานมาก ท่านอยู่เบื้องหลังโครงการของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย รวมทั้งเรื่องชุมชน การลงพื้นที่ การแก้ปัญหา ความยากจน “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” และท่านก็บอกพวกเราว่า “ไม่จำเป็นต้องจังหวัดเดียว...มศว ควรทำมากกว่าหนึ่งจังหวัด”

หลังจากที่ สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ได้ประกาศเรื่องหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด ได้จัดสรรให้ มศว ดูแลจังหวัดที่เราไม่เกี่ยวข้อง และจัดสรรจังหวัดที่เราเกี่ยวข้องให้มหาวิทยาลัยอื่นดูแลหรือเป็นเจ้าภาพหลัก

อธิการบดีได้มีหนังสือยืนยันเจตนารมณ์ไปยังเลขาธิการ สกอ. ดังนี้



ที่ ศธ ๐๕๑๙.๑ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท ๒๓ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เนื่องด้วยโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการมาพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ในช่วงพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ภายใต้การผลักดันของสภามหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี เสนอแนวคิดและให้การสนับสนุน พร้อมกันนั้นได้กำหนดจังหวัดและการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สัมพันธ์กับแผนกลยุทธ์ ๑๕ ปี (๒๕๕๓-๒๕๖๗) ตามมติของสภามหาวิทยาลัย จังหวัดที่กำหนดและดำเนินการมีแค่เพียง ๑ จังหวัด แต่เป็น ๒ จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยจึงขอยืนยันการเป็นสถาบันรับผิดชอบหลัก ตามที่มุ่งมั่นดำเนินการ และทำงานร่วมกับภาคีต่างๆมาแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมกันนั้นก็ขอเป็นสถาบันร่วมรับผิดชอบกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพื้นที่หลักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ด้วยเช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และยืนยันที่จะทำงานโครงการนี้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามศักยภาพที่เข้มแข็งและดำเนินการล่วงหน้าในเรื่องดังกล่าวมาแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักงานอธิการบดี มศว
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๓๙๙๖
โทรสาร ๐-๒๒๖๐-๐๑๒๙

“ต่อจากฉบับที่แล้ว”

เศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องนี้มีคนพูดถึงบ่อยมาก เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายถึงแค่การผลิตและการบริโภค แต่รวมถึงการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเหมาะกับคนๆ นั้น ซึ่งมีตัวอย่างมากมายของคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เหมือนเช่นที่เคยมีการนำเสนอเรื่องศาสตร์พระราชา ยกตัวอย่างผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ คนๆ นี้เคยเป็นหนี้สินหลายล้านจากการทำสวนทุเรียน กระทั่งได้ลองผิดลองถูกเรียนรู้เรื่องเกษตรปลอดสารพิษ ทำปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมีเลี้ยงปลา กบ และทำยี่หุบที่เขาพบว่าที่ดินเพียง 1 ไร่ ทำเงินได้ถึง 1 ล้านบาท และเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ ทุกวันนี้บ้านของเขากลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถ่ายทอดวิถีปฏิบัติและได้ผลจริงสู่เกษตรกร

ข้อสำคัญคนที่เดินทางสู่เส้นทางนี้ ต้องมุ่งมั่นทำจริง แม้จะยากในช่วงเริ่มต้น แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งหลายคนพิสูจน์ว่าทำได้จริง

ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้มากมายที่คนไทยสามารถเข้าไปเรียนรู้ และส่วนใหญ่ไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ เครือข่ายชุมชนอโศก และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิวัฒน์ ศัลยกำธรเป็นผู้บุกเบิกมีหลายศูนย์ให้เลือกศึกษา ซึ่งการเกษตรแนวทางนี้ไม่ใช่สารเคมีใดๆ รวมถึงสอนทำปุ๋ยหลายรูปแบบจากธรรมชาติ

เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นอีกทางเลือกของการลดการบริโภคที่สิ้นเปลือง และรู้จักใช้ชีวิตโดยไม่เบียดเบียนโลก

ลดการใช้สารเคมี

ต้องตั้งคำถามก่อนว่า ผลผลิตนั้นบางอย่างจำเป็นกับชีวิตหรือไม่ พวกน้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น ฯลฯ ล้วนมีส่วนผสมของสารเคมี เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นตามโฆษณา แต่ไม่ได้ตระหนักหรืออย่างลึกซึ้งถึงสรรพคุณ ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับชีวิต

เริ่มศักราชใหม่ ลองสำรวจในบ้านว่าผลิตภัณฑ์ใดใช้แล้วสร้างปัญหาให้โลกและมีผลกระทบต่อชีวิต ยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆ พรหมปูพื้นในบ้าน ส่วนใหญ่เป็นพรหมสังเคราะห์มีส่วนผสมของสารฟอร์มาลดีไฮด์ ถ้าสูดดมมากๆ จะมีผลต่อระบบประสาท พรหมเป็นแหล่งที่สะสมฝุ่นและเชื้อโรคมากมายที่มองไม่เห็น รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างห้องน้ำ บางยี่ห้อที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำความสะอาดได้รวดเร็ว เวลาใช้ทำความสะอาดมักจะแสบตา แสบจมูก เพราะกลิ่นแรง หากสูดดมบ่อยๆ ไม่ต้องสงสัยว่าจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพเพียงใด

ดังนั้นลองหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้สารเคมี แม้จะไม่สะอาดแบบเฉียบพลัน แต่ช่วยถนอมชีวิตให้เราอยู่ในโลกนี้ต่อไป

ธรรมชาติบำบัด

แนวทางนี้ช่วยลดการทำลายชีวิตและรักษาโลกด้วยการไม่ใช้สารเคมีเช่นกัน เป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่มาจากพื้นฐานว่ากลับมาใช้ธรรมชาติดูแลร่างกายและจิตใจ แต่เชื่อว่ารักษาหายทุกโรค เรื่องนี้ต้องมอญย้อนว่า กระบวนการรักษาตามแนวทางแผนปัจจุบันที่ใช้เคมี ก็เชื่อว่ารักษาได้ทุก

สารพัดวิธีดูแลโลก

(อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที่ 6 มกราคม 2554)
โลกถึงคราวต้องดูแลรักษามากยิ่งขึ้น ลองดูวิธีการง่ายๆ ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่



โรคเช่นกัน

เป็นทางเลือกที่ให้โอกาสเราใช้ชีวิตได้นานขึ้น วิธีการนี้เน้นการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษอย่างเข้าใจสรรพคุณ รับประทานอย่างเหมาะสม และยามเย็น ใช้ดิน น้ำ และแสงแดดจากธรรมชาติบำบัดร่างกาย

ปัจจุบันมีศูนย์ที่ใช้แนวทางนี้อยู่หลายแห่ง ทั้งที่ค่าใช้จ่ายสูงและราคาถูกแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ การดูแลสุขภาพพญานิยม สวนป่านาบุญดอนตาล จ.ของหมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน) แพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ซึ่งมีคอร์สที่คนเข้าไปรักษาตัวมากมายด้วยแนวทางธรรมชาติบำบัด เพราะเน้นแนวทางว่า “มาเป็นหมอดูแลตัวเอง”

ส่วนอีกแนวทางก็ธรรมชาติบำบัด เสถียรธรรมสถาน แนวทางจากหมอเจี๊ยบประเทศอินเดีย นำมาปรับให้เหมาะกับคนไทย โดยนำแนวทางพุทธศาสนาผสมผสานเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยในหลายๆ โรค และยังมีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจ

ปลูกต้นไม้ ปลูกผักเพื่อโลก

เรื่องราวของการตัดต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพฯ จบลงด้วยโศกนาฏกรรมของคนรักต้นไม้ และเชื่อว่า ในอนาคตการตัดต้นไม้ใหญ่ จะมีคนออกมาคัดค้านมากยิ่งขึ้น

กว่าจะปลูกต้นไม้ให้มีความใหญ่ ต้องใช้เวลาหลายสิบปี และต้นไม้ใหญ่เป็นตัวอย่างของการลดโลกร้อนที่เห็นได้ชัด แม้ปัจจุบันจะมีหลายหน่วยงานพยายามปลูกต้นไม้ แต่ส่วนใหญ่ทำเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร ไม่ได้ใส่ใจจริงจังเพื่อโลก เรื่องนี้จึงต้องรณรงค์แบบเร่งด่วน

วิธีการในการถนอมรักษาโลกใบนี้ ยังมีอีกหลายแนว โดยเฉพาะการหันมาใช้พลังงานทดแทน อาทิ พลังงานกังหันลม มีนักวิชาการหรือภูมิปัญญาชาวบ้านบางคนทำเรื่องเหล่านี้ โดยการคิดค้นให้เหมาะกับกระแสลมเมืองไทย รวมถึงการรีไซเคิลเพื่อโลก เหมือนเช่นที่ได้ยินว่า ชยะมีมูลค่า ถ้ารู้จักแยกประเภทก่อนนำไปขาย



ปฏิทิน

กิจกรรมข่าว มศว

อบรม/สัมมนา/วิชาการ

อบรมบ่มเพาะหลักสูตร “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมบ่มเพาะหลักสูตร “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation-NEC) จัดอบรมฟรี ให้กับผู้สนใจที่จะประกอบธุรกิจของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ <http://cas.swu.ac.th> สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2259-5511,0-2649-5000 ต่อ 5317

เปิดเตล็ด



วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับกรมการจัดหางาน และบริษัทสรรพสาธ จำกัด จัด “วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 19” มีบริษัทเข้าร่วมกว่า 80 บริษัท และมีตำแหน่งงานว่างกว่า 10,000 อัตรา ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารนวัตกรรม:ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL ทุกวัน เวลา 12.30 - 13.30 น.



วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี : ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มอบของขวัญปีใหม่ 2554 และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี



คณะเทคโนโลยีฯ : ดร.อรุษา เชาวน์ลิขิต คณะบดีคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ร่วมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ



สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม) : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันวิชาการตอบปัญหาทางด้านการจัดการธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วัฒนาวิชาการ



องค์กรนิสิตฯ : ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับมอบของขวัญสวัสดิ์ปีใหม่ 2554 จากนายกองค์กรนิสิต นายธนัทธ อนิวรรณ พร้อมคณะตัวแทนฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บอกเล่าเก้าสิบ (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) มศว โลกทัศน์ (วารสารราย 3 เดือน) และป้ายตัวอักษรไฟวิ่ง ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ prswunews@gmail.com

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 0-2259-7166